

บรรณาธิการแถลง

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน วารสารการจัดการ ฉบับพิเศษ เดือนกรกฎาคม 2561 จัดทำขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการได้จำนวนมากขึ้น เนื่องจากมีผู้สนใจส่งบทความเข้ามาร่วมเผยแพร่ในวารสารจำนวนมาก โดยในฉบับพิเศษนี้มีบทความจำนวนทั้งสิ้นถึง 14 บทความ เริ่มต้นด้วยพลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์ และสุธาวลัย พุกษ์อำไพ ได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกับความยั่งยืนของธุรกิจในประเทศไทยแต่ไม่พบความสัมพันธ์ที่ชัดเจน สุธรรม ขนาบศักดิ์ นำเสนอผลการวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตของส้มโอทับทิมสยามในพื้นที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนไพโรจน์ นวลนุ่ม ได้วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจปลูกข้าวพื้นเมืองในพื้นที่อำเภอปากพนังเช่นกัน วิวรรณ วงศ์อรุณ ได้หยิบเอาเม็ดขนุนมาวิเคราะห์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชน

วันชัย ธรรมสักการและพรนค์พิเชฐ แห่งหน ได้ศึกษากระบวนการปรับเปลี่ยนกองทุนการเงินชุมชนสู่ธนาคารหมู่บ้านในจังหวัดสงขลาเพื่อถอดบทเรียน พรเพ็ญ ทิพยนา และคณะ ได้ร่วมกันถอดบทเรียนการจัดการความรู้ของการดำเนินงานองค์กรการเงินชุมชน ตำบลกะหรอ อำเภอнопพิดำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนนันทิยา พรหมทองและคณะ ได้วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถการสอบบัญชีอย่างมืออาชีพของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ปานแก้วตา ลัดนาวานิช และ วิลาวัลย์ ดิงไทรย์ภพ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ทักษะทางการเงินของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองในเขตลุ่มน้ำปากพนัง นอกจากนี้ อรณีย์ ไชยจิตร ได้วิจัย แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์และคณะ ได้ร่วมกันศึกษาการพัฒนานวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) จากการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการส่งออกยางพาราภาคใต้ ชาศริต ศรีสกุณ ได้วิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างปัจจัยด้านบรรยากาศในองค์กร และความพึงพอใจในงาน ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในเครือดุสิต อินเทอร์เน็ตชั้นเนลในเขตกรุงเทพมหานคร นวลรัตน์ วัฒนา และภัทรวรรณ แทนทอง ได้นำเสนอการวัดคุณค่าเว็บไซต์ที่รับรู้ของนักท่องเที่ยวในบริบทโซเชียลคอมเมิร์ซ ส่วน นฤบาล ยมะคุปต์ ได้วิเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ของการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สีเขียว และอิทธิพลกำกับของตัวแปรอิทธิพลจากคนรอบข้างในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในภาคใต้ของประเทศไทย

ขอขอบพระคุณเจ้าของผลงานวิชาการทุกท่านและคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากวารสารฉบับนี้ไม่มากนักน้อย

บรรณาธิการ